

บัญชีรายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี และที่ปรึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้ง (เลื่อน)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (เลื่อน)
๑	นาย วิศิษฐ์ คุรัตน์เวช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี	ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๒	นาย สมฤกษ์ บัวใหญ่	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๓	นาง สายพิรุณ น้อยศิริ	รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๔	นาย ไพศาล วัฒนรัตน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา	ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
๕	นาย ณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร	ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
๖	นาย วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
๗	นาย พิบูลย์ หัตถกิจโกศล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
๘	นาย วัฒนา พุฒิชาติ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
๙	นาย สืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๐	นาย วีระชัย ภู่เพียงใจ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
๑๑	นาย ธีรภัทร สุวรรณประทีป	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
๑๒	นาย พิสุทธิ บุษยพรรณพงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
๑๓	นาย เสน่ห์ นนทะโชติ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
๑๔	นาย สฤณี วิฑูรย์	ผู้ช่วยปลัดกระทรวง	ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๕	นาย कुมล บรรเทาทุกข์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร	ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
๑๖	นาย วิทยา จันทร์ฉลอง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
๑๗	นาย ธนากร อึ้งจิตรไพศาล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก	ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘	นาย สิริรัฐ ชุมอุปการ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
๑๙	นาย ณรงค์ พลละเอียด	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
๒๐	นาย ศิริพัฒน์ พัฒกุล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช	ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
๒๑	นาย วีรนนท์ เพ็งจันทร์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี	ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
๒๒	นาย จตุพนธ์ ปิยะบุตร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๒๓	นาย อวยชัย อินทร์นาค	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๔	นาย นิमित วันไชยธนวงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
๒๕	นาย ประดิษฐ์ ยมานันท์	รองอธิบดีกรมการปกครอง	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
๒๖	นาย คันฉัตร ต้นเสถียร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
๒๗	นาย กล้าณรงค์ พงษ์เจริญ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
๒๘	นาย ณรงค์ศักดิ์ โอสธนากร	ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ กรมที่ดิน	ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๒๙	นาย สุวิทย์ คำดี	ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง	ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง